

คลังซง-เฟส3 ต่อ'คนละครึ่ง'

ฉีดวัคซีน-หมอเป็นลม กัก7ไทยกลับจากมาเลย์

คลังเลี้ยงขยายโครงการ 'คนละครึ่ง' เฟส 3 หลังเฟส 1-2 จะหมด 31 มี.ค.นี้ ลุ้นใจป้าให้สิทธิ์ 30 ล้านคน □ อ่านต่อหน้า 10

● คลังซง □ ต่อจากหน้า 1

รชงกรมฯเกาะรอบนี้แจกเท่าไร ใครได้บ้าง เคยใช้ขยับฟื้นฟู 2 แสนล้าน พบหมอราชบุรี เป็นลมหลังฉีดวัคซีนโควิด สธ.ให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่ ส่วนแพทย์หญิง 28 ปีที่สมุทรสาครที่เกิดอาการข้างเคียงจากวัคซีนก่อนหน้านี้ ยังไม่เกี่ยวกับวัคซีน แต่เกิดจากติดเชื้ออื่น สบค.เผยไทยติดเชื้อเพิ่มอีก 79 ราย ขณะที่ 2 นางงาม มีสแกนคัดเชื้อโควิด ตอนนี้อยู่รักษา เรียบร้อยแล้ว ด้าน "อว.-วช." ตำรวจพบคนกรุงใส่แมสก์ลดลง เตรียมเสนอสบค.เร่งกระตุ้นห่วงการคัดค

★ ไทยติดโควิดเพิ่มอีก 79

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 5 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

หรือ สบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทยว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 79 ราย จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 22 ราย แบ่งเป็นกทม. 6 ราย ชลบุรี 1 ราย ปทุมธานี 3 ราย และสมุทรสาคร 12 ราย จากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 43 ราย ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 12 ราย และผู้เดินทางจากต่างประเทศผ่านชายแดนเมียนมา 2 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 26,241 ราย มีผู้ป่วยหายเพิ่มขึ้นถึง 79 ราย รวมหายป่วยสะสมทั้งหมด 25,641 ราย อยู่ระหว่างรักษา 515 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ยอดเสียชีวิตสะสม 85 ราย ขณะที่สถานการณ์โลกมีผู้ติดเชื้อสะสม 116,209,059 ราย เสียชีวิตสะสม 2,580,827 ราย

พญ.พรรณประภากล่าวต่อว่า ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. ถึงวันที่ 5 มี.ค. มีจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อ 11 จังหวัด ทั้งนี้จากการผ่อนคลายเป็นให้มีการจัดประกวดมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชันแนล 2020 (Miss Grand International 2020) ในวันที่ 27 มี.ค.นี้ ที่ห้างสรรพสินค้าโรดโชว์ ดอนพระราม 9 โดยมีผู้เข้าประกวดจาก 60 ชาติ เดินทางเข้ามาและต้องกักตัว 14 วัน โดยตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 2 ราย เมื่อวันที่ 3-4 มี.ค. ซึ่งเข้ารับการรักษาตัวเรียบร้อยแล้ว ยืนยันว่าเรามีระบบคัด

กรองตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวล

"ขณะนี้จังหวัดที่ยังพบผู้ติดเชื้ออยู่เป็นกลุ่มก้อน คือจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดตาก ตามแนวชายแดน จึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้ ป้องกันและเฝ้าระวังตัวเองอย่างเข้มงวด และเคร่งครัด ขอให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่างเพื่อป้องกันตนเองและครอบครัว และไม่แพร่กระจายเชื้อไปยังชุมชนและพื้นที่รอบข้าง ส่วนความสับสนเรื่องการให้บริการวัคซีนที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ขอให้ติดตามรับฟังจาก

□ อ่านต่อหน้า 11

● คลังซง □ ต่อจากหน้า 10

การแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุข ในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.00 น." พญ.พรรณประภากล่าว

★ พบหมอเป็นลมหลังฉีดวัคซีน

วันเดียวกัน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับรายงานพบแพทย์ที่รับวัคซีนโควิด-19 ในจ.ราชบุรี เกิดอาการเป็นลมหน้ามืดหลังรับวัคซีน แต่เมื่อรักษาอาการก็ดีขึ้น เบื้องต้นไม่พบประวัติการแพ้ยามาก่อน จึงนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมของคณะทำงานด้านการประกันคุณภาพวัคซีนและติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีน ซึ่ง

มีผู้เชี่ยวชาญจะร่วมกันพิจารณาว่า อาการที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่

ด้านนพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ คณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กล่าวว่า จากการพิจารณาที่ประชุมของคณะทำงานด้านการประกันคุณภาพวัคซีนและติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีน ในรายชื่อแพทย์หญิงวัย 28 ปี จ.สมุทรสาคร ที่คลื่นไส้อาเจียน เป็นอาการข้างเคียงจากวัคซีน ส่วนที่มีอาการท้องเสีย 4 ครั้ง พบไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน น่าจะเกิดจากการติดเชื้ออย่างอื่น เพราะในจังหวัดมีการบริโภคอาหารทะเล อาจทำให้เกิดอาการได้ ส่วนในแพทย์รายที่ 2 ที่จ.ราชบุรี ที่รับวัคซีนแล้วเกิดอาการเป็นลมหน้ามืดนั้น ต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานเช่นกัน คาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีน

★ 'มหาชัย' ติดเชื้อเพิ่ม 50

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ 50 ราย เป็นการพบจากการค้นหาเชิงรุก 12 ราย จากการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาล 12 ราย และจากการนับเบ็ด แอนด์ ซิต อีก 26 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดมี 16,499 ราย จากการค้นหาเชิงรุก 13,511 ราย จากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล 2,962 ราย และจากการนับเบ็ด แอนด์ ซิต อีก 26 ราย

ส่วนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ณ ปัจจุบัน 155 ราย เป็นคนไทยที่อยู่ระหว่างการรักษา 106 ราย ต่างชาติ 49 ราย และผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีก 89 ราย ผู้ที่รักษาหายจากโรงพยาบาลกลับผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการจนครบกำหนดแล้วไม่พบเชื้อสามารถกลับบ้านได้รวมทั้งหมด 16,248 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตยังคงที่ 7 ราย

ทั้งนี้ในวันที่ 4 มี.ค. ดำเนินการค้นหาเชิงรุกทั้งหมด 1,303 ราย ยอดสะสมจากการดำเนินการค้นหาเชิงรุกรวม 205,557 ราย ผลการตรวจแล็บ 1,142 ราย พบผู้ติดเชื้อ 12 ราย ยอดสะสมจากการตรวจแล็บรวม 205,609 ราย ยอดสะสมผู้พบเชื้อจากการค้นหาเชิงรุก 13,511 ราย

★ ห่วงคนกรุงใส่หน้ากากลดลง

ด้านนายชนารักษ์ ชีระมันคง จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่ง

ชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดผลรายงานผลการติดตามการใส่หน้ากากอนามัยโดยระบบปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) โดยเตรียมข้อมูลรายงานให้ ศบค.ชุดเล็กทราบว่ามีแนวโน้มน่าเป็นห่วง เพราะในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา คนกรุงแทบไม่ใส่หน้ากากอนามัยลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ที่ไม่ใส่หน้ากากหรือใส่ไม่ถูกต้องรวมกันสูงถึง 3.97%

“ถึงแม้ตัวเลขการใส่หน้ากากอนามัยโดยรวมยังสูงอยู่ที่ 96% แต่โดยรวมทั้งเดือนที่ผ่านมา มีข้อมูลชัดเจนว่าประชาชนมีความระมัดระวังน้อยลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง มีคนออกมาทำกิจกรรมร่วมกันจำนวนมาก โดยใส่หน้ากากอนามัยน้อยลง มีความเสี่ยงสูงขึ้นในการแพร่ระบาด จึงอยากขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อให้มากขึ้น ระบบปัญญาประดิษฐ์ เอไอมาสเตอร์ได้เพิ่มพื้นที่เฝ้าระวังตรวจจับการใส่หน้ากากอนามัยเป็น 31 จุด ครอบคลุม 30 เขตทั่วกรุงเทพฯ พบว่าเขตยานนาวามีประชาชนผู้สัญจรที่ไม่ใส่หน้ากากหรือใส่ไม่ถูกต้องมากที่สุดถึง 19.32% หรือสูงถึง 1 ใน 5 คน โดยถัดมาเป็นเขตบางคอแหลมที่มีอัตราการใส่หน้ากากไม่ถูกต้องหรือ ไม่ใส่หน้ากากอนามัยสูงถึง 10.15%”

นายชนารักษ์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีเขตที่อัตราการไม่ใส่หน้ากากหรือใส่ไม่ถูกต้องสูงกว่า 5% มากถึง 11 เขต และมากที่สุดตั้งแต่เริ่มใช้ระบบการประเมินนี้ ภาพโดยรวมแล้ว 2 สัปดาห์ล่าสุดใกล้เคียงกับช่วง 2 สัปดาห์แรกของเดือนก.พ. โดยช่วงเช้าประชาชนใส่หน้ากากอนามัยมากกว่าในช่วงบ่าย แสดงถึงความระมัดระวังน้อยลงในตอนเย็นของแต่ละวัน นอกจากนี้ในวันหยุด โดยเฉพาะวันอาทิตย์จะมีแนวโน้มอัตราการไม่ใส่หน้ากาก หรือใส่หน้ากากอนามัยไม่ถูกต้องสูงสุดในทุกสัปดาห์ และในช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลต่างๆ ก็มีอัตราการไม่ใส่หรือใส่ไม่ถูกต้องสูงขึ้นมา

นพ.ศิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. กล่าวว่า หลังจากที่ได้ใช้เทคโนโลยีเอไอประเมินมาได้ 2 เดือนตั้งแต่เดือนม.ค. อว.พบว่าอัตราการใส่หน้ากากอนามัยลดลงเรื่อยๆ น่าเป็นห่วง จึงอยากกระตุ้นและรณรงค์ขอ

ความร่วมมือการสวมใส่หน้ากากอนามัย และขอให้ประชาชนระมัดระวังมากขึ้น ทั้งนี้สถานการณ์เรื่องโรคโควิดของประเทศไทยดีขึ้นมาก ขณะนี้ประเทศไทยได้เริ่มใช้วัคซีนแล้ว โดยมีจำนวนผู้ฉีดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

★ สธ.ยืนยันคุมโควิดตลาดพรพัฒนาได้

นพ.เจตสกรร นามวาท รักษาการแทน ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า อัตราการติดเชื้อโควิด-19 ของไทยถือว่าต่ำเมื่อเทียบกับประเทศในเอเชียอื่นๆ โดยไทยมีประชากร 70 ล้านคน ติดเชื้อ 26,241 คน คิดเป็น 38 คนต่อแสนประชากร ส่วนญี่ปุ่นประชากร 126 ล้านคน ติดเชื้อ 445,548 คน คิดเป็น 345 คนต่อแสนประชากร อินโดนีเซียประชากร 271 ล้านคน ติดเชื้อ 1,361,098 คน คิดเป็น 503 คนต่อแสนประชากร และมาเลเซีย ประชากร 32 ล้านคน ติดเชื้อ 307,943 คน คิดเป็น 964 คนต่อแสนประชากร

นพ.เจตสกรรกล่าวว่า สำหรับการระบาดที่จ.ปทุมธานี เกี่ยวกับตลาดพรพัฒนา เจอผู้ติดเชื้อรายสุดท้ายวันที่ 28 ก.พ. จากนั้นยังไม่เจอผู้ติดเชื้อที่เชื่อมโยง จึงมั่นใจการควบคุมการระบาดอยู่มือ และยังคงดำเนินการติดตามผู้สัมผัสจนครบ 14 วัน

“ส่วนกรณีนางงามติดโควิด 2 ราย รายแรกมาจากไนจีเรีย เป็นหญิงอายุ 26 ปี โดยอีกรายเป็นหญิงเคนยาจากแอฟริกาใต้ โดยทั้งสองรายเดินทางมาถึงไทยวันที่ 28 ก.พ. ตรวจหาเชื้อ 1 มี.ค. หรือวันแรกที่สถานที่กักตัว ASQ ผลพบเชื้อไม่มีอาการ โดยเป็นการตรวจพบติดเชื้อตอนอยู่ในสถานกักกัน ยังไม่ได้ไปเกี่ยวกับกองประกวด หรือเจอเพื่อนนางงามคนอื่น ขอให้มั่นใจการเดินทางเข้ามาควบคุมดูแลเต็มที่”

★ 'บิกตู' ออกมาตรการเยียวยา-ฟื้นฟูศก.

วันเดียวกัน เวลา 09.30 น. ที่ห้องสี่เหลี่ยม ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เรียกประชุมคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ อาทิ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน นายกฤษณา จินะวิจารณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายคณฐา พิทยานนท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมหารือ พร้อม

ด้วยทีมที่ปรึกษาฯ เช่น นายทศพร ศิริสัมพันธ์ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายวิโรฒ สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้คาดว่าจะเป็นการหารือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาต่อเนื่อง ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และรองรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะมาตรการเราชนะ ตลอดจนปรับหลักเกณฑ์โครงการเที่ยวไทยวัยเก๋าและเพิ่มสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน รวมทั้งจะมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจหลังสถานการณ์เชื้อโควิด-19 เริ่มทรงตัว รวมถึงอาจมีการหารือการออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ตามที่พล.อ.ฉัตรพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ระบุว่าจะมีการกลายสื่อมาตรการช่วงกลางเดือนมี.ค.นี้ เพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งต้องจับตามาตรการช่วยเหลือข้าราชการที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

จากนั้นเวลา 12.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ โปสแตร์เพชบุรีภายหลังเรียกประชุมคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจว่า เช้าวันนี้ได้เชิญคณะที่ปรึกษาเข้าพบเพื่อหารือมาตรการดูแลฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงแนวทางต่างๆ ประกอบกับการส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมจัดหาและกระจายวัคซีนอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวของไทยให้กลับมาโดยเร็วที่สุด มาตรการส่งเสริมและจูงใจการลงทุนจากนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ และการส่งออกสินค้า นอกจากนี้ยังมีการติดตามมาตรการดูแลประชาชนระดับฐานราก และมาตรการเยียวยา ฟื้นฟูต่างๆ ของรัฐบาลอีกด้วย

★ คลังคลังขยาย 'คนละครึ่ง' เฟส 3

วันเดียวกัน นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เตรียมหารือนโยบายกับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรณพดล งามยิ่ง และนายอานนท์ พิทยาไพสฐ์ รมว.คลัง เรื่องการขยายมาตรการคนละครึ่ง เฟส 3 ซึ่งมาตรการเฟส 1-2 จะครบกำหนดในวันที่ 31 มี.ค.นี้ว่าจะขยายต่อไปเลยหรือไม่ หรือเป็นช่วงเวลาใด และจะครอบคลุมผู้ที่ได้สิทธิ์เดิม 15 ล้านคนที่ได้สิทธิ์เดิม ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ หรือจะเปิดลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ให้สิทธิ์

กับทุกคนที่อยากได้

“ตอนนี้ต้องออกแบบโครงการให้ชัดเจน ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ถ้าฝ่ายนโยบายเห็นว่าไม่มีโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆ ออกมา ก็สามารถเสนอโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ได้ ซึ่งหลักการต้องใกล้เคียงกับของเดิม แต่จะดูเวลาที่เหมาะสมว่าจะให้ต่อเนื่องไปเลย หรือจะเว้นช่วงไว้ แล้วจะให้สิทธิ์กี่คน จำเป็นต้อง 15 ล้านคนใหม่ หรือจะให้ 30 ล้านคนเท่าเราชนะ แต่ถามใจคือใครอยากได้ต้องได้หมด” นายกฤษฎากล่าว

ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ต้องแก้ไขข้อบกพร่องเดิมที่มีในโครงการเฟส 1-2 เช่น จะต้องรวมภาคบริการ จากเดิมให้ซื้อได้เฉพาะสินค้า ซึ่งจะต้องขอหารือกับธนาคารกรุงไทยว่า มีภาคบริการเข้าร่วมโครงการในฐานะข้อมูลมากขึ้นแล้วไหน และสาเหตุที่ควรขยายมาตรการเฟส 3 ออกไป เพราะเห็นว่าการรักษาแรงส่งให้เศรษฐกิจฟื้นฟูต่อไปได้ เป็นการช่วยเหลือทุกภาคส่วน ร้านค้ารายเล็ก ทั้งสินค้าและบริการกว่า 2 ล้านราย ให้มีส่วนร่วมช่วยกันจับจ่ายใช้สอยคนละครึ่งกับรัฐบาล

ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวต่อว่า ส่วนวงเงินที่จะให้เบื้องต้น คาดว่าจะไม่ได้ให้ 500 บาท เหมือนเฟส 2 ซึ่งอาจจะน้อยเกินไป แต่หากจะให้ รายละ 3,000-3,500 บาท นาน 3 เดือน ก็ต้องดูว่ามีเงินเหลือพอหรือไม่ ซึ่งตอนนี้ เงินกู้จาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ในส่วนวงเงินเยียวยา 5.5 แสนล้านบาทใช้ไปเกือบหมดแล้ว จึงเหลือวงเงินในส่วนฟื้นฟูอีกประมาณ 2 แสนล้านบาทที่จะนำมาใช้ได้ ก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายนโยบายว่าจะจ่ายเท่าไร จึงจะเหมาะสม

“ส่วนข้อเสนอของนายสุพัฒนพงษ์ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% เพื่อจูงใจให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยนั้น ต้องไปพิจารณาว่าเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งแล้ว อัตราภาษีไทยสูงเกินไปหรือไม่ เช่น สิงคโปร์อยู่ที่ 18% แต่บางประเทศก็สูงกว่าไทยมาก ในมุมมองคือถ้าลดภาษี ก็ช่วยเรื่องของการแข่งขัน จูงใจลงทุนเพิ่มขึ้นได้ แต่การเสนอต้องทำเป็นแพ็คเกจ ถ้าลดภาษีเงินได้นิติบุคคลก็ต้องจัดเก็บรายได้จากตัวอื่นมาทดแทนด้วย”

★ กักตัว 7 คนไทยกลับจากมาเลเซีย

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ด่านพรมแดนเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งเป็นด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย ตรงข้ามกับด่านเป็งกาลีตันฮูลู รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย บรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงา วันนี้เปิดรับคนไทยที่อยู่ในมาเลเซียเดินทางกลับอีกครั้งจำนวน 7 คน หลังทางการมาเลเซียปิดด่านนูกิตบีอราปิดรัฐเคดาห์ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับด่านพรมแดนเบตง ห้ามบุคคลเดินทางเข้าออกชั่วคราวเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ที่กลับมาระบาดในประเทศมาเลเซียอีกครั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่รัฐเคดาห์ ชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยให้บุคคลเข้าออกได้ในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ที่มีการเปิดให้คนไทยลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศ ปัจจุบันยังไม่อนุญาตให้คนต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็งมาเลเซียหรือสิงคโปร์เข้ามา

ขณะที่คนไทยที่เดินทางกลับเข้าทางด่านพรมแดนเบตงมีจำนวนลดลง เหลือวันละประมาณ 10 คน และวันที่คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ ต้องกักตัว 100 เปอร์เซ็นต์ ที่ด่านโลคัล ควอรันทีนของระดับจังหวัด 14 วัน และต้องเพาะเชื้อทุกรายในช่วงวันที่ 3-5 เป็นครั้งที่หนึ่ง และเพาะเชื้ออีกครั้งช่วงวันที่ 9-12 อีกครั้ง

ทั้งนี้ มีคนไทยที่ลงทะเบียนกับสถานกงสุลไทยในมาเลเซีย และเริ่มทยอยเดินทางกลับมาทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ต้องผ่านการคัดกรองและเข้าสู่การกักตัว 14 วัน ทุกคนเพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของไทย

ขณะที่เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเบตงตรวจสอรรถบรรทุกขนส่งสินค้าอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการนำสิ่งของผิดกฎหมายและรับจ้างนำบุคคลเข้าประเทศ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ด่านพรมแดนเบตงได้คุมเข้ม ทั้งการขนส่งและการเข้าออกของคนไทยที่เดินเข้า-ออกประเทศเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศมาเลเซียยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 2 พันรายต่อวันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

★ กต.แจ้งชนคนไทยจากเมียนมา

ด้านนายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรม

สารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า ตามที่มีสื่อหลายสำนักรายงานข่าวว่าทางการไทยเตรียมดำเนินการอพยพชาวไทยออกจากเมียนมาจากสถานการณ์การเมืองในเมียนมานั้น กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งจัดเตรียมกำหนดการเที่ยวบินอพยพคนไทยไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้ว ไม่ได้เป็นเที่ยวบินอพยพเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในเมียนมาแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ข้อมูลของเที่ยวบินอพยพคนไทยในเมียนมา เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ของสถานทูต ดังนี้

- 1.สายการบิน Myanmar Airways International (MAI) วันที่ 12 มี.ค. 2564 ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 5 มี.ค. 2564
- 2.สายการบิน Myanmar National Airlines (MNA) วันที่ 16 มี.ค. 2564 ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 11 มี.ค. 2564

สถานทูตได้แจ้งช่องทางการติดต่อสถานทูตไทยในเมียนมา ได้แก่ โทรศัพท์ (+951) 222 784 และ (+951) 226 728 (วันเวลาทำการ ตั้งแต่ 09.00-11.30 น. และ 13.30-17.00 น.) โทรศัพท์มือถือ +95 9797002801 นอกเวลาทำการ อีเมล : thaiembassygn@gmail.com หรือสามารถเดินทางไปที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต เลขที่ No. 94, Pyay Road, Dagon Township, Yangon

ด้านพล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.กล่าวถึงกรณีรัฐบาลอาจจะยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในอีก 2 เดือนข้างหน้าว่า ทางรัฐบาลมีมาตรการอะไรมา เราให้การสนับสนุนในทุกด้านอยู่แล้ว เราก็รอดูว่าพอยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้ว จะมีการผ่อนคลายเป็นไบบ้าง อะไรที่ทางกองทัพอากาศจะสนับสนุนได้ก็จะทำให้ทางรัฐบาลอยู่แล้ว

“ปัจจุบันเราให้การสนับสนุนรัฐบาลในทุกด้าน เช่น โรงพยาบาลสนามที่กำแพงแสน และในส่วนอื่นๆ” ผบ.ทอ.กล่าว